

Số: /QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt danh mục nhiệm vụ hàng năm, định kỳ thuộc
Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia
đến năm 2025" (Đề án 844), bắt đầu thực hiện từ năm 2023**

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/08/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/05/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến 2025";

Căn cứ Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-BKHCN ngày 12/4/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định tổ chức quản lý Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025";

Căn cứ Thông tư số 45/2019/TT-BTC ngày 19/7/2019 của Bộ Tài Chính quy định quản lý tài chính thực hiện Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025";

Trên cơ sở kết quả làm việc và kiến nghị của Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ thành lập theo Quyết định số 83/QĐ-BKHCN ngày 01/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ hàng năm, định kỳ thuộc Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025", bắt đầu thực hiện từ năm 2023;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục nhiệm vụ hàng năm, định kỳ thuộc Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến 2025" (Đề án 844), bắt đầu thực hiện từ năm 2023 (Chi tiết tại phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ tổ chức công bố Danh mục nhiệm vụ nêu tại Điều 1 theo quy định để các tổ chức, cá nhân biết và tham gia thực hiện.

Giao Vụ Kế hoạch – Tài chính, Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia phối hợp với Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành và báo cáo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về kết quả thực hiện.

Điều 3. Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Giám đốc Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, PTTTĐN.

Trần Văn Tùng

PHỤ LỤC

DANH MỤC NHIỆM VỤ HÀNG NĂM, ĐỊNH KỲ THUỘC ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2025” (ĐỀ ÁN 844), BẮT ĐẦU THỰC HIỆN TỪ NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số /QĐ - BKHCN ngày tháng năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

TT	Tên nhiệm vụ	Mục tiêu	Yêu cầu đối với tổ chức chủ trì	Yêu cầu nội dung nhiệm vụ	Yêu cầu kết quả cần đạt	Phương thức tổ chức thực hiện
I	Nhóm nhiệm vụ đào tạo, nâng cao năng lực cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quy định tại các điểm a,b khoản 5 Mục III Điều 1 Quyết định số 844/QĐ-TTg					
1	Nâng cao năng lực chuyên sâu cho doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST (startups), nhà sáng lập, đồng sáng lập của các doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST (startup founders, co-founders).	<ul style="list-style-type: none">Nâng cao năng lực chuyên sâu theo chủ thể và theo lĩnh vực, gắn với các mạng lưới do Bộ KH&CN có trách nhiệm phát triển.Hình thành, phát triển đội ngũ tiên phong, dẫn dắt trong hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, kết nối với khu vực, quốc tế, ưu tiên đối với các nước khu vực ASEAN, nước	<ul style="list-style-type: none">Có uy tín, kinh nghiệm, năng lực, hạ tầng, có khả năng kết nối nguồn lực trong nước và/hoặc quốc tế trong triển khai các hoạt động đào tạo, huấn luyện, nâng cao năng lực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.Có thực hiện rà soát, khảo sát, đánh giá sơ bộ về hiện trạng, phân tích vấn đề tồn tại trong hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST.	<ul style="list-style-type: none">Các hoạt động triển khai nhiệm vụ hướng tới đề cao thực hành, kết nối, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn từ trong nước, quốc tế, ưu tiên mô hình học tập ngang hàng;Có hoạt động kết hợp đào tạo, truyền thông cho các đối tượng thụ hưởng; Có phương án tương tác với các đối tượng thụ hưởng của nhiệm vụ.Có phương án đánh giá tác động, hiệu quả triển khai của	<ul style="list-style-type: none">Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ, trong đó có các nội dung:<ul style="list-style-type: none">Tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ;Phân tích mô hình tổ chức triển khai nhiệm vụ, khó khăn, thuận lợi vướng mắc và đề xuất, kiến nghị;Minh chứng đáp ứng các chỉ tiêu (KPI) đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ;	Lựa chọn tổ chức độc lập hoặc liên danh để triển khai loại hình dự án này.

TT	Tên nhiệm vụ	Mục tiêu	Yêu cầu đối với tổ chức chủ trì	Yêu cầu nội dung nhiệm vụ	Yêu cầu kết quả cần đạt	Phương thức tổ chức thực hiện
		có nguồn lực, thị trường tiềm năng cho khởi nghiệp ĐMST Việt Nam.	- Có giải pháp áp dụng mô hình tối ưu hóa nguồn lực sẵn có đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của nhiệm vụ.	nhiệm vụ đối với kinh tế, xã hội, môi trường. - Tự đề xuất các chỉ tiêu (KPI), phương thức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thuyết minh một cách sáng tạo, khả thi và hiệu quả (tham khảo những tiêu chí dưới đây) ¹ .	+ Đánh giá hiệu quả thực hiện nhiệm vụ theo KPI do tổ chức đặt ra; + Đánh giá tác động tiếp nối sau khi kết thúc nhiệm vụ (đối với hệ sinh thái, đối tượng thụ hưởng, kinh tế, xã hội, môi trường, ...); + Đề xuất phương án phát triển tiếp theo sau khi nhiệm vụ kết thúc. - Danh sách đối tượng thụ hưởng (thông tin liên hệ, tên tổ chức/đơn vị/nhóm startup và lĩnh vực hoạt động) của nhiệm vụ được công bố công khai trên Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia và các phương tiện truyền thông khác.	

¹ KPI cần đề xuất một số chỉ tiêu cụ thể thể hiện kết quả hoặc sự tăng trưởng của các nhà sáng lập/doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST, ví dụ như: số lượng/tỷ lệ doanh nghiệp gọi được vốn, số vốn đầu tư huy động được hoặc cơ hội đầu tư, hợp tác kinh doanh được tạo ra, tăng trưởng doanh thu/lợi nhuận, số lượng việc làm tạo ra, công nghệ mới được tiếp cận hoặc được chuyển giao, nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyên gia, cố vấn được tiếp cận và khai thác, v.v...

TT	Tên nhiệm vụ	Mục tiêu	Yêu cầu đối với tổ chức chủ trì	Yêu cầu nội dung nhiệm vụ	Yêu cầu kết quả cần đạt	Phương thức tổ chức thực hiện
2	<p>Nâng cao năng lực chuyên sâu cho đội ngũ tiên phong, dẫn dắt cố vấn (mentors) hoặc huấn luyện viên chuyên nghiệp (coaches), hoặc nhà đầu tư thiên thần (angel investors), hoặc giảng viên (ToT).</p>	<p>- Nâng cao năng lực chuyên sâu theo chủ thể và theo lĩnh vực, gắn với các mạng lưới do Bộ KH&CN có trách nhiệm phát triển.</p> <p>- Hình thành, phát triển đội ngũ tiên phong, dẫn dắt trong hoạt động hỗ trợ, đầu tư cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, kết nối với khu vực, quốc tế, ưu tiên đối với các nước khu vực ASEAN, nước có nguồn lực, thị trường tiềm năng cho khởi nghiệp ĐMST Việt Nam.</p>	<p>- Có uy tín, kinh nghiệm, năng lực, hạ tầng, có khả năng kết nối nguồn lực trong nước và/hoặc quốc tế trong triển khai các hoạt động đào tạo, huấn luyện, nâng cao năng lực cố vấn, huấn luyện, hỗ trợ hoặc đầu tư khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.</p> <p>- Có thực hiện rà soát, khảo sát, đánh giá sơ bộ về hiện trạng, phân tích vấn đề tồn tại trong hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST.</p> <p>- Có giải pháp áp dụng mô hình tối ưu hóa nguồn lực sẵn có đảm bảo tính khả thi</p>	<p>- Các hoạt động triển khai nhiệm vụ hướng tới đề cao thực hành, kết nối, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn từ trong nước, quốc tế; Ưu tiên phối hợp, kết hợp với các tổ chức quốc tế cung cấp chứng chỉ, chứng nhận phù hợp.</p> <p>- Có hoạt động kết hợp đào tạo, truyền thông cho các đối tượng thụ hưởng; Có phương án tương tác, kết nối các đối tượng thụ hưởng của nhiệm vụ với các Mạng lưới do Bộ KH&CN có trách nhiệm phát triển.</p> <p>- Có phương án đánh giá tác động, hiệu quả triển khai của nhiệm vụ đối với hệ sinh thái, đối với kinh tế, xã hội, môi trường.</p> <p>- Tự đề xuất các chỉ tiêu (KPI), phương thức đánh giá</p>	<p>- Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ, trong đó có các nội dung:</p> <p>+ Tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ;</p> <p>+ Phân tích mô hình tổ chức triển khai nhiệm vụ, khó khăn, thuận lợi vướng mắc và đề xuất, kiến nghị;</p> <p>+ Minh chứng đáp ứng các chỉ tiêu (KPI) đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ;</p> <p>+ Đánh giá hiệu quả thực hiện nhiệm vụ theo KPI do tổ chức đặt ra;</p> <p>+ Đánh giá tác động tiếp nối sau khi kết thúc nhiệm vụ (đối với hệ sinh thái, đối tượng thụ hưởng, kinh tế, xã hội, môi trường, ...);</p>	<p>Lựa chọn tổ chức độc lập hoặc liên danh để triển khai loại hình dự án này.</p>

TT	Tên nhiệm vụ	Mục tiêu	Yêu cầu đối với tổ chức chủ trì	Yêu cầu nội dung nhiệm vụ	Yêu cầu kết quả cần đạt	Phương thức tổ chức thực hiện
			và hiệu quả của nhiệm vụ.	kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thuyết minh một cách sáng tạo, khả thi và hiệu quả (tham khảo những tiêu chí dưới đây) ² .	<p>+ Đề xuất phương án phát triển tiếp theo sau khi nhiệm vụ kết thúc.</p> <p>- Danh sách đối tượng thụ hưởng (thông tin liên hệ, tên tổ chức/đơn vị/nhóm startup và lĩnh vực hoạt động) của nhiệm vụ tham gia vào các Mạng lưới do Bộ KH&CN có trách nhiệm phát triển, được công bố công khai trên Cổng thông tin khởi nghiệp ĐMST quốc gia và các phương tiện truyền thông khác.</p>	
3	Nâng cao năng lực chuyên sâu cho đội ngũ tiên phong, dẫn dắt xây dựng, đánh giá, quản trị hệ	- Nâng cao năng lực chuyên sâu theo chủ thể và theo lĩnh vực, gắn với các mạng lưới do Bộ KH&CN	- Có uy tín, kinh nghiệm, năng lực, hạ tầng, có khả năng kết nối nguồn lực trong nước và/hoặc quốc tế trong triển khai các hoạt động đào tạo,	- Các hoạt động triển khai nhiệm vụ hướng tới đề cao thực hành, kết nối, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn từ trong nước, quốc tế; Ưu tiên các hoạt động thực hành	<p>- Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ, trong đó có các nội dung:</p> <p>+ Tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ;</p>	Lựa chọn tổ chức độc lập hoặc liên danh để triển khai loại

² KPI cần đề xuất một số chỉ tiêu cụ thể thể hiện kết quả tăng trưởng hoặc phát triển về số lượng/chất lượng đối với các đối tượng thụ hưởng của nhiệm vụ, ví dụ như: số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST được tư vấn/cố vấn/huấn luyện/đầu tư sau 6 tháng hoặc 12 tháng được đào tạo; việc tăng trưởng/phát triển của các doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST sau khi được đồng hành bởi các đối tượng thụ hưởng của nhiệm vụ, v.v...

TT	Tên nhiệm vụ	Mục tiêu	Yêu cầu đối với tổ chức chủ trì	Yêu cầu nội dung nhiệm vụ	Yêu cầu kết quả cần đạt	Phương thức tổ chức thực hiện
	sinh thái địa phương (Ecosystem Builder Champions).	<p>có trách nhiệm phát triển.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hình thành, phát triển đội ngũ tiên phong, dẫn dắt trong xây dựng hoặc đánh giá, quản trị hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại địa phương, kết nối với khu vực, quốc tế, ưu tiên đối với các nước khu vực ASEAN, nước có nguồn lực, thị trường tiềm năng cho khởi nghiệp ĐMST Việt Nam. 	<p>huấn luyện, nâng cao năng lực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có thực hiện rà soát, khảo sát, đánh giá sơ bộ về hiện trạng, phân tích vấn đề tồn tại trong hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST. - Có giải pháp áp dụng mô hình tối ưu hóa nguồn lực sẵn có đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của nhiệm vụ. 	<p>công cụ, tư duy, kỹ năng đổi mới sáng tạo.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có hoạt động kết hợp đào tạo, truyền thông cho các đối tượng thụ hưởng; Có phương án tương tác với các đối tượng thụ hưởng của nhiệm vụ. - Có phương án đánh giá tác động, hiệu quả triển khai của nhiệm vụ đối với kinh tế, xã hội, môi trường. - Tự đề xuất các chỉ tiêu (KPI), phương thức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thuyết minh một cách sáng tạo, khả thi và hiệu quả (tham khảo những tiêu chí dưới đây)³. 	<ul style="list-style-type: none"> + Phân tích mô hình tổ chức triển khai nhiệm vụ, khó khăn, thuận lợi vướng mắc và đề xuất, kiến nghị; + Minh chứng đáp ứng các chỉ tiêu (KPI) đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ; + Đánh giá hiệu quả thực hiện nhiệm vụ theo KPI do tổ chức đặt ra; + Đánh giá tác động tiếp nối sau khi kết thúc nhiệm vụ (đối với hệ sinh thái, đối tượng thụ hưởng, kinh tế, xã hội, môi trường, ...); + Đề xuất phương án phát triển tiếp theo sau khi nhiệm vụ kết thúc. - Danh sách đối tượng thụ hưởng (thông tin liên hệ, tên tổ chức/đơn 	hình dự án này.

³ KPI cần đề xuất một số chỉ tiêu cụ thể liên quan tới việc xây dựng và phát triển hệ sinh thái địa phương, ví dụ như: chính sách hỗ trợ/thúc đẩy khởi nghiệp ĐMST được tham vấn/tư vấn/triển khai tại địa phương, nguồn lực trong nước/nước ngoài khai thác được cho địa phương (tài chính, chuyên gia, cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất hoặc tương đương), sự tăng trưởng về nhận thức về khởi nghiệp ĐMST của cơ quan quản lý/cộng đồng của địa phương, v.v....)

TT	Tên nhiệm vụ	Mục tiêu	Yêu cầu đối với tổ chức chủ trì	Yêu cầu nội dung nhiệm vụ	Yêu cầu kết quả cần đạt	Phương thức tổ chức thực hiện
					vi/nhóm startup và lĩnh vực hoạt động) của nhiệm vụ tham gia vào các Mạng lưới do Bộ KH&CN có trách nhiệm phát triển, được công bố công khai trên Cổng thông tin khởi nghiệp ĐMST quốc gia và các phương tiện truyền thông khác; Xây dựng được kế hoạch vận hành, phát triển hệ sinh thái tại địa phương trong giai đoạn tiếp theo.	
II	<i>Nhóm nhiệm vụ Truyền thông về hoạt động khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp, đầu tư cho khởi nghiệp và phổ biến, tuyên truyền các điển hình khởi nghiệp thành công của Việt Nam quy định tại khoản 7 Mục III Điều 1 Quyết định số 844/QĐ-TTg</i>					
4	Truyền thông các bài học điển hình trong hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST tại Việt Nam ra quốc tế	- Kết nối các nguồn lực mới trong nước, quốc tế cho các đối tượng điển hình của Việt Nam, ưu tiên các đối tượng được đào tạo, thụ hưởng	- Có phương án kết hợp với đơn vị chuyên môn, đối tác trong nước, nước ngoài để triển khai nhiệm vụ. - Ưu tiên khai thác nguồn lực bên ngoài, đặc biệt là các tập	- Các hoạt động triển khai nhiệm vụ hướng tới kết nối nguồn lực, quảng bá các đối tượng điển hình của Việt Nam tới quốc tế ⁵ ; Ưu tiên các hoạt động trao đổi, kết nối, hợp tác với các chủ thể tại một số hệ sinh thái phát triển	- Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ, trong đó có các nội dung: + Tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ; + Phân tích mô hình tổ chức triển khai nhiệm vụ, khó khăn, thuận	Lựa chọn tổ chức độc lập hoặc liên danh để triển khai loại hình dự án này.

⁵ Lựa chọn một trong ba, hoặc cả ba nhóm đối tượng điển hình được đào tạo tại nhóm I Danh mục nhiệm vụ này.

TT	Tên nhiệm vụ	Mục tiêu	Yêu cầu đối với tổ chức chủ trì	Yêu cầu nội dung nhiệm vụ	Yêu cầu kết quả cần đạt	Phương thức tổ chức thực hiện
		<p>từ các nhiệm vụ nâng cao năng lực⁴.</p> <p>- Quảng bá hình ảnh hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST Việt Nam tiềm năng, hấp dẫn, năng động đối với cộng đồng khởi nghiệp ĐMST trong nước, quốc tế, ưu tiên đối với các nước khu vực ASEAN, nước có nguồn lực, thị trường tiềm năng cho khởi nghiệp ĐMST Việt Nam.</p>	<p>đoàn trong nước, nước ngoài để nâng cao truyền thông tới cộng đồng quốc tế về bài học/tấm gương điển hình của hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST quốc gia.</p> <p>- Có khảo sát, đánh giá sơ bộ về thực trạng (baseline research) và phát hiện các điểm tồn tại, thách thức cần giải quyết làm cơ sở đề xuất cho thuyết minh.</p>	<p>về khởi nghiệp ĐMST trên thế giới.</p> <p>- Có phương án tương tác với các đối tượng thụ hưởng của nhiệm vụ, thu hút tham gia vào các Mạng lưới do Bộ KH&CN có trách nhiệm phát triển.</p> <p>- Có phương án đánh giá tác động, hiệu quả triển khai của nhiệm vụ đối với kinh tế, xã hội, môi trường.</p> <p>- Tự đề xuất các chỉ tiêu (KPI), phương thức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thuyết minh một cách sáng tạo, khả thi và hiệu quả (tham khảo những tiêu chí dưới đây)⁶</p>	<p>lợi vướng mắc và đề xuất, kiến nghị;</p> <p>+ Minh chứng đáp ứng các chỉ tiêu (KPI) đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ;</p> <p>+ Đánh giá hiệu quả thực hiện nhiệm vụ theo KPI do tổ chức đặt ra;</p> <p>+ Đánh giá tác động tiếp nối sau khi kết thúc nhiệm vụ (đối với hệ sinh thái, đối tượng thụ hưởng, kinh tế, xã hội, môi trường, ...);</p> <p>+ Đề xuất phương án phát triển tiếp theo sau khi nhiệm vụ kết thúc.</p> <p>- Danh sách đối tượng thụ hưởng (thông tin liên hệ, tên tổ chức/đơn vị/nhóm startup và lĩnh vực hoạt</p>	

⁴ Các nhiệm vụ nâng cao năng lực được nhắc tới ở nhóm I Danh mục nhiệm vụ này.

⁶ KPI cần đề xuất một số chỉ tiêu cụ thể liên quan tới công tác truyền thông và kết quả tác động của hoạt động truyền thông, ví dụ như: số lượng lượt tiếp cận sản phẩm truyền thông, kết quả thu hút nguồn lực (tài chính, chuyên gia, cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất hoặc tương đương) cho hệ sinh thái Việt Nam, sự tăng trưởng về nhận thức về khởi nghiệp ĐMST của cơ quan quản lý/cộng đồng của quốc tế, v.v....)

TT	Tên nhiệm vụ	Mục tiêu	Yêu cầu đối với tổ chức chủ trì	Yêu cầu nội dung nhiệm vụ	Yêu cầu kết quả cần đạt	Phương thức tổ chức thực hiện
					động) của nhiệm vụ tham gia vào các Mạng lưới do Bộ KH&CN có trách nhiệm phát triển, được công bố công khai trên Cổng thông tin khởi nghiệp ĐMST quốc gia và các phương tiện truyền thông khác.	
III	<i>Nhóm nhiệm vụ xây dựng, phát triển mạng lưới các tổ chức thúc đẩy kinh doanh, mạng lưới nhà đầu tư cá nhân và mạng lưới quỹ đầu tư mạo hiểm cho khởi nghiệp ĐMST theo quy định tại khoản 4 Mục III Điều 1 Quyết định số 844/QĐ-TTg và khoản 3 Điều 1 Quyết định số 188/QĐ-TTg</i>					
5	Hỗ trợ hoạt động Mạng lưới tri thức kiều bào hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST, hỗ trợ thương mại hóa quốc gia (Mạng lưới tri thức kiều bào) ⁷	<ul style="list-style-type: none"> - Vận hành và phát triển Mạng lưới tri thức, kiều bào hỗ trợ ĐMST, hỗ trợ thương mại hóa quốc gia có hiệu quả, tạo giá trị gia tăng cho hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST quốc gia. - Khai thác nguồn lực tri thức kiều bào 	<ul style="list-style-type: none"> - Có năng lực, kinh nghiệm vận hành và phát triển các tổ chức, mạng lưới liên quan, có khả năng huy động đối tác trong nước, nước ngoài để triển khai nhiệm vụ. - Có khảo sát, đánh giá sơ bộ về thực trạng (baseline 	<ul style="list-style-type: none"> - Đề xuất được mô hình, tổ chức triển khai các hoạt động hướng tới tăng cường tính tương tác và khai thác nguồn lực, giá trị của các thành viên Mạng lưới cho hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST quốc gia. - Có đề xuất hoạt động nhằm lắng nghe, trao đổi, phản ánh, đề xuất chính sách từ Mạng lưới. 	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ, trong đó có các nội dung: <ul style="list-style-type: none"> + Tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ; + Phân tích mô hình tổ chức triển khai nhiệm vụ, khó khăn, thuận lợi vướng mắc và đề xuất, kiến nghị; 	Lựa chọn tổ chức độc lập hoặc liên danh để triển khai loại hình dự án này.

⁷ Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban Nhà nước về NVNONN phối hợp thành lập “Mạng lưới các Hội trí thức kiều bào hỗ trợ đổi mới sáng tạo và thương mại hóa công nghệ” tháng 7 năm 2021.

TT	Tên nhiệm vụ	Mục tiêu	Yêu cầu đối với tổ chức chủ trì	Yêu cầu nội dung nhiệm vụ	Yêu cầu kết quả cần đạt	Phương thức tổ chức thực hiện
		<p>hướng tới chuyên giao công nghệ, thương mại hóa công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam và ngược lại.</p>	<p>research) và phát hiện các điểm tồn tại, thách thức cần giải quyết làm cơ sở đề xuất cho thuyết minh.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Thiết kế hoạt động nhằm nâng cao nhận thức xã hội và lan tỏa hoạt động của Mạng lưới (xuất bản phẩm, ...). - Tổ chức các sự kiện bình chọn, đánh giá, vinh danh chủ thể điển hình trong Mạng lưới. - Có phương án đánh giá tác động, hiệu quả triển khai của nhiệm vụ đối với kinh tế, xã hội, môi trường. - Tự đề xuất các chỉ tiêu (KPI), phương thức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thuyết minh một cách sáng tạo, khả thi và hiệu quả (tham khảo những tiêu chí dưới đây)⁸. 	<ul style="list-style-type: none"> + Minh chứng đáp ứng các chỉ tiêu (KPI) đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ; + Đánh giá hiệu quả thực hiện nhiệm vụ theo KPI do tổ chức đặt ra; + Đánh giá tác động tiếp nối sau khi kết thúc nhiệm vụ (đối với hệ sinh thái, đối tượng thụ hưởng, kinh tế, xã hội, môi trường, ...); + Đề xuất phương án phát triển tiếp theo sau khi nhiệm vụ kết thúc. - Danh sách thành viên (thông tin liên hệ, tên tổ chức/đơn vị, lĩnh vực hoạt động) của Mạng lưới và mô hình tổ chức vận hành. 	

⁸ KPI cần đề xuất một số tiêu chí cụ thể liên quan tới hoạt động và hiệu quả của nhiệm vụ, ví dụ như: Số lượng/sự phát triển thành viên Mạng lưới, sự tăng trưởng/phát triển các nguồn lực mà Mạng lưới đem lại cho hệ sinh thái (vốn, tài chính, cơ sở vật chất, hạ tầng, chuyên gia hoặc tương đương), ...

TT	Tên nhiệm vụ	Mục tiêu	Yêu cầu đối với tổ chức chủ trì	Yêu cầu nội dung nhiệm vụ	Yêu cầu kết quả cần đạt	Phương thức tổ chức thực hiện
6	Hỗ trợ hoạt động Mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực khoa học công nghệ và ĐMST (Mạng lưới tư vấn viên) ⁹	<ul style="list-style-type: none"> - Vận hành và phát triển Mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ DNNVV trong lĩnh vực KH&CN và ĐMST có hiệu quả, tạo giá trị gia tăng cho hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST quốc gia. - Hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo sử dụng dịch vụ tư vấn từ Mạng lưới tư vấn viên hiệu quả. 	<ul style="list-style-type: none"> - Có năng lực, kinh nghiệm vận hành và phát triển các tổ chức, mạng lưới liên quan, có khả năng huy động đối tác trong nước, nước ngoài để triển khai nhiệm vụ. - Có khảo sát, đánh giá sơ bộ về thực trạng (baseline research) và phát hiện các điểm tồn tại, thách thức cần giải quyết làm cơ sở đề xuất cho thuyết minh. 	<ul style="list-style-type: none"> - Đề xuất được mô hình, tổ chức triển khai các hoạt động thu hút và phát triển số lượng thành viên tham gia Mạng lưới tư vấn viên; thúc đẩy tương tác của thành viên Mạng lưới với cộng đồng khởi nghiệp ĐMST trong và ngoài nước. - Có đề xuất hoạt động nhằm lắng nghe, trao đổi, phản ánh, đề xuất chính sách từ Mạng lưới tư vấn viên. - Thiết kế hoạt động nhằm nâng cao nhận thức xã hội và lan tỏa hoạt động của Mạng lưới (xuất bản phẩm, ...). - Tổ chức các sự kiện bình chọn, đánh giá, vinh danh 	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ, trong đó có các nội dung: <ul style="list-style-type: none"> + Tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ; + Phân tích mô hình tổ chức triển khai nhiệm vụ, khó khăn, thuận lợi vướng mắc và đề xuất, kiến nghị; + Minh chứng đáp ứng các chỉ tiêu (KPI) đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ; + Đánh giá hiệu quả thực hiện nhiệm vụ theo KPI do tổ chức đặt ra; + Đánh giá tác động tiếp nối sau khi kết thúc nhiệm vụ (đối với hệ sinh thái, đối tượng thụ hưởng, kinh tế, xã hội, môi trường, ...); 	Lựa chọn tổ chức độc lập hoặc liên danh để triển khai loại hình dự án này.

⁹ Mạng lưới được thành lập căn cứ theo Quyết định số 2042/QĐ-BKH&CN ngày 17/10/2022 của Bộ trưởng Bộ KH&CN ban hành lĩnh vực tư vấn và tiêu chí công nhận cá nhân, tổ chức thuộc mạng lưới tư vấn viên, tiêu chí đưa ra khỏi mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ DNNVV trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

TT	Tên nhiệm vụ	Mục tiêu	Yêu cầu đối với tổ chức chủ trì	Yêu cầu nội dung nhiệm vụ	Yêu cầu kết quả cần đạt	Phương thức tổ chức thực hiện
				<p>chủ thể điển hình trong Mạng lưới tư vấn viên.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có phương án đánh giá tác động, hiệu quả triển khai của nhiệm vụ đối với kinh tế, xã hội, môi trường. - Tự đề xuất các chỉ tiêu (KPI), phương thức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thuyết minh một cách sáng tạo, khả thi và hiệu quả (tham khảo những tiêu chí dưới đây)¹⁰. 	<ul style="list-style-type: none"> + Đề xuất phương án phát triển tiếp theo sau khi nhiệm vụ kết thúc. - Danh sách thành viên (thông tin liên hệ, tên tổ chức/đơn vị/lĩnh vực hoạt động) của Mạng lưới và mô hình tổ chức vận hành; danh sách doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST được thụ hưởng từ hoạt động nhiệm vụ. 	
7	Hỗ trợ hình thành và hoạt động Mạng lưới các nhà đầu tư khởi nghiệp ĐMST quốc gia	- Hình thành và phát triển Mạng lưới đầu tư mạo hiểm cho khởi nghiệp ĐMST có hiệu quả, tăng trưởng nguồn vốn đầu tư từ các khu	- Có năng lực, kinh nghiệm vận hành và phát triển các tổ chức, mạng lưới liên quan, có khả năng huy động đối tác trong nước,	- Đề xuất được mô hình, tổ chức triển khai các hoạt động thu hút và phát triển số lượng thành viên tham gia Mạng lưới đầu tư mạo hiểm; thúc đẩy tương tác của thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ, trong đó có các nội dung: + Tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ; 	

¹⁰ KPI cần đề xuất một số tiêu chí cụ thể liên quan tới hoạt động và hiệu quả của nhiệm vụ, ví dụ như: Số lượng/sự phát triển thành viên Mạng lưới, số lượng/chất lượng hợp đồng tư vấn được thực hiện bởi thành viên Mạng lưới, sự tăng trưởng/phát triển các nguồn lực mà Mạng lưới đem lại cho hệ sinh thái (vốn, tài chính, cơ sở vật chất, hạ tầng, chuyên gia hoặc tương đương), ...

TT	Tên nhiệm vụ	Mục tiêu	Yêu cầu đối với tổ chức chủ trì	Yêu cầu nội dung nhiệm vụ	Yêu cầu kết quả cần đạt	Phương thức tổ chức thực hiện
	(Mạng lưới đầu tư mạo hiểm) ¹¹	<p>vực trong và ngoài nước cho hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST quốc gia.</p> <p>- Tạo kênh dẫn vốn đầu tư cho doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST, góp phần tăng giá trị của hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST quốc gia.</p>	<p>nước ngoài để triển khai nhiệm vụ.</p> <p>- Có khảo sát, đánh giá sơ bộ về thực trạng (baseline research) và phát hiện các điểm tồn tại, thách thức cần giải quyết làm cơ sở đề xuất cho thuyết minh.</p> <p>- Có năng lực kết nối, hợp tác với các nhà đầu tư, quỹ đầu tư trong nước và quốc tế.</p>	<p>Mạng lưới với cộng đồng khởi nghiệp ĐMST trong và ngoài nước.</p> <p>- Có đề xuất hoạt động nhằm lắng nghe, trao đổi, phản ánh, đề xuất các cơ chế, chính sách nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư khởi nghiệp ĐMST tại Việt Nam từ Mạng lưới.</p> <p>- Thiết kế hoạt động nhằm nâng cao nhận thức xã hội và lan tỏa hoạt động của Mạng lưới (xuất bản phẩm, ...).</p> <p>- Tổ chức các sự kiện bình chọn, đánh giá, vinh danh chủ thể điển hình trong Mạng lưới.</p> <p>- Có phương án đánh giá tác động, hiệu quả triển khai của</p>	<p>+ Phân tích mô hình tổ chức triển khai nhiệm vụ, khó khăn, thuận lợi vướng mắc và đề xuất, kiến nghị;</p> <p>+ Minh chứng đáp ứng các chỉ tiêu (KPI) đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ;</p> <p>+ Đánh giá hiệu quả thực hiện nhiệm vụ theo KPI do tổ chức đặt ra;</p> <p>+ Đánh giá tác động tiếp nối sau khi kết thúc nhiệm vụ (đối với hệ sinh thái, đối tượng thụ hưởng, kinh tế, xã hội, môi trường, ...);</p> <p>+ Đề xuất phương án phát triển tiếp theo sau khi nhiệm vụ kết thúc.</p> <p>- Danh sách thành viên (thông tin liên hệ, tên tổ chức/đơn vị, lĩnh vực hoạt động) của Mạng lưới và mô hình tổ chức vận hành; danh</p>	

¹¹ Căn cứ theo Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025.

TT	Tên nhiệm vụ	Mục tiêu	Yêu cầu đối với tổ chức chủ trì	Yêu cầu nội dung nhiệm vụ	Yêu cầu kết quả cần đạt	Phương thức tổ chức thực hiện
				nhiệm vụ đối với kinh tế, xã hội, môi trường. - Tự đề xuất các chỉ tiêu (KPI), phương thức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thuyết minh một cách sáng tạo, khả thi và hiệu quả (tham khảo những tiêu chí dưới đây) ¹² .	sách doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST được thụ hưởng từ hoạt động nhiệm vụ.	
8	Hỗ trợ hình thành và phát triển hoạt động Mạng lưới khởi nghiệp ĐMST quốc gia (Mạng lưới Quốc gia) ¹³	- Hình thành và phát triển Mạng lưới khởi nghiệp ĐMST quốc gia có hiệu quả, góp phần nâng cao thứ hạng của hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST Việt Nam trên thế giới.	- Có năng lực, kinh nghiệm vận hành và phát triển các tổ chức, mạng lưới liên quan, có khả năng huy động đối tác trong nước, nước ngoài để triển khai nhiệm vụ. - Có khảo sát, đánh giá sơ bộ về thực	- Đề xuất được mô hình, tổ chức triển khai các hoạt động thu hút và phát triển số lượng thành viên tham gia Mạng lưới; thúc đẩy tương tác của thành viên Mạng lưới với cộng đồng khởi nghiệp ĐMST trong và ngoài nước. - Có đề xuất hoạt động nhằm lắng nghe, trao đổi, phản ánh,	- Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ, trong đó có các nội dung: + Tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ; + Phân tích mô hình tổ chức triển khai nhiệm vụ, khó khăn, thuận lợi vướng mắc và đề xuất, kiến nghị;	Giao trực tiếp Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN và lựa chọn tổ chức độc lập hoặc liên danh để triển

¹² KPI cần đề xuất một số tiêu chí cụ thể liên quan tới hoạt động và hiệu quả của nhiệm vụ, ví dụ như: Số lượng/sự phát triển thành viên Mạng lưới, số lượng kết nối đầu tư, số lượng vốn đầu tư cam kết cho các doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST, ...

¹³ Căn cứ theo Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa, bổ sung một số điều của Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025.

TT	Tên nhiệm vụ	Mục tiêu	Yêu cầu đối với tổ chức chủ trì	Yêu cầu nội dung nhiệm vụ	Yêu cầu kết quả cần đạt	Phương thức tổ chức thực hiện
			<p>trạng (baseline research) và phát hiện các điểm tồn tại, thách thức cần giải quyết làm cơ sở đề xuất cho thuyết minh.</p>	<p>đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ, thúc đẩy khởi nghiệp ĐMST tại Việt Nam từ Mạng lưới.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thiết kế hoạt động nhằm nâng cao nhận thức xã hội và lan tỏa hoạt động của Mạng lưới (xuất bản phẩm, ...). - Tổ chức các sự kiện bình chọn, đánh giá, vinh danh chủ thể điển hình trong Mạng lưới. - Có phương án đánh giá tác động, hiệu quả triển khai của nhiệm vụ đối với kinh tế, xã hội, môi trường. - Đề xuất các chỉ tiêu (KPI), phương thức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 	<ul style="list-style-type: none"> + Minh chứng đáp ứng các chỉ tiêu (KPI) đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ; + Đánh giá hiệu quả thực hiện nhiệm vụ theo KPI do tổ chức đặt ra; + Đánh giá tác động tiếp nối sau khi kết thúc nhiệm vụ (đối với hệ sinh thái, đối tượng thụ hưởng, kinh tế, xã hội, môi trường, ...); + Đề xuất phương án phát triển tiếp theo sau khi nhiệm vụ kết thúc. - Danh sách thành viên (thông tin liên hệ, tên tổ chức/đơn vị, lĩnh vực hoạt động) của Mạng lưới và mô hình tổ chức vận hành; danh sách doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST được thụ hưởng từ hoạt động nhiệm vụ. 	<p>khai nhiệm vụ này</p>

TT	Tên nhiệm vụ	Mục tiêu	Yêu cầu đối với tổ chức chủ trì	Yêu cầu nội dung nhiệm vụ	Yêu cầu kết quả cần đạt	Phương thức tổ chức thực hiện
				thuyết minh phù hợp thông lệ quốc tế ¹⁴ .		
IV	<i>Nhóm nhiệm vụ Tổ chức các sự kiện khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của các ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp, cơ sở nghiên cứu - cơ sở đào tạo có tiềm năng phát triển hoạt động khởi nghiệp ĐMST; tổ chức ngày hội khởi nghiệp ĐMST quốc gia và sự kiện liên kết xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST các vùng kinh tế theo quy định tại khoản 3 Mục III Điều 1 Quyết định số 844/QĐ – TTg</i>					
9	Hỗ trợ các hoạt động hướng tới sự kiện Ngày hội khởi nghiệp ĐMST quốc gia (Techfest Vietnam)	<ul style="list-style-type: none"> - Phát triển cộng đồng khởi nghiệp trong các lĩnh vực chuyên sâu của làng công nghệ ở cấp địa phương, vùng, quốc gia, quốc tế. - Lan tỏa mô hình làng công nghệ của Techfest quốc gia tới các địa phương, vùng thúc đẩy thử nghiệm đổi mới sáng tạo và phát triển thị trường, ưu tiên các vùng kinh tế trọng điểm bao gồm: 	<ul style="list-style-type: none"> - Ưu tiên kết hợp với các đơn vị huấn luyện đào tạo, công nghệ mới, có yếu tố quốc tế. - Ưu tiên liên danh thực hiện nhiệm vụ nhằm thúc đẩy hợp tác liên ngành và quốc tế, đặc biệt trong các lĩnh vực mới, ngành nghề mới. 	<ul style="list-style-type: none"> - Đề xuất, tổ chức triển khai chuỗi hoạt động gắn kết với mô hình làng công nghệ Techfest quốc gia, thúc đẩy kết nối của doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST trong lĩnh vực chuyên sâu với địa phương, vùng. - Truyền thông nâng cao nhận thức xã hội và lan tỏa hoạt động của nhiệm vụ; Kết nối hoạt động của nhiệm vụ với Techfest quốc gia. - Có phương án đánh giá tác động, hiệu quả triển khai của 	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ, trong đó có các nội dung: <ul style="list-style-type: none"> + Tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ; + Phân tích mô hình tổ chức triển khai nhiệm vụ, khó khăn, thuận lợi vướng mắc và đề xuất, kiến nghị; + Minh chứng đáp ứng các chỉ tiêu (KPI) đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ; 	Lựa chọn tổ chức độc lập hoặc liên danh để triển khai loại hình dự án này.

¹⁴ KPI cần đề xuất một số tiêu chí cụ thể liên quan tới hoạt động và hiệu quả của nhiệm vụ, ví dụ như: Số lượng/sự phát triển thành viên Mạng lưới, số lượng hoạt động của các thành viên trong mạng lưới, ...

TT	Tên nhiệm vụ	Mục tiêu	Yêu cầu đối với tổ chức chủ trì	Yêu cầu nội dung nhiệm vụ	Yêu cầu kết quả cần đạt	Phương thức tổ chức thực hiện
		Trung du và miền núi phía Bắc ¹⁵ ; Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ ¹⁶ ; Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long ¹⁷ .		nhiệm vụ đối với kinh tế, xã hội, môi trường. - Tự đề xuất các chỉ tiêu (KPI), phương thức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thuyết minh một cách sáng tạo, khả thi và hiệu quả (tham khảo những tiêu chí dưới đây) ¹⁸ .	+ Đánh giá hiệu quả thực hiện nhiệm vụ theo KPI do tổ chức đặt ra; + Đánh giá tác động tiếp nối sau khi kết thúc nhiệm vụ (đối với hệ sinh thái, đối tượng thụ hưởng, kinh tế, xã hội, môi trường, ...). + Đề xuất phương án phát triển tiếp theo sau khi nhiệm vụ kết thúc. - Danh sách đối tượng thụ hưởng (thông tin liên hệ, tên tổ chức/đơn vị/nhóm startup và lĩnh vực hoạt động) từ hoạt động của nhiệm vụ.	

¹⁵ Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Thông báo Kết luận của Thứ trưởng thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng.

¹⁶ Căn cứ theo nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 328/QĐ-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 09/3/2023 ban hành Kế hoạch của Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 29/12/2022 của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

¹⁷ Căn cứ theo nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2018/QĐ-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 12/10/2022 ban hành Kế hoạch của Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 18/6/2022 của Chính phủ về Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

¹⁸ KPI cần đề xuất một số tiêu chí cụ thể liên quan tới hoạt động và hiệu quả của nhiệm vụ, ví dụ như: Số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST tham gia sự kiện, số lượng kết nối, vốn đầu tư cam kết, số lượng MOU hợp tác giữa các đối tác, v.v....

TT	Tên nhiệm vụ	Mục tiêu	Yêu cầu đối với tổ chức chủ trì	Yêu cầu nội dung nhiệm vụ	Yêu cầu kết quả cần đạt	Phương thức tổ chức thực hiện
10	<p>Hỗ trợ hoạt động các sự kiện của các hiệp hội hoặc tổ chức ngành nghề liên quan đến mục tiêu phát triển các giải pháp sáng tạo, sáng chế, công nghệ có khả năng phát triển thị trường tại Việt Nam hướng tới Ngày hội khởi nghiệp ĐMST quốc gia (Techfest Vietnam)</p>	<p>- Khai thác và phát triển thị trường, lan tỏa giải pháp sáng tạo, sáng chế, công nghệ tạo tác động xã hội, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong cộng đồng.</p>	<p>- Ưu tiên liên danh thực hiện nhiệm vụ nhằm thúc đẩy hợp tác liên ngành và quốc tế, đặc biệt trong các lĩnh vực mới, ngành nghề mới, thị trường mới.</p> <p>- Có kinh nghiệm, năng lực khai thác và phát triển các giải pháp sáng tạo, sáng chế, công nghệ có khả năng phát triển thị trường tại Việt Nam.</p>	<p>- Đề xuất, tổ chức triển khai chuỗi hoạt động gắn kết với Techfest quốc gia, thúc đẩy kết nối của doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST với địa phương, vùng hoặc trong các lĩnh vực chuyên ngành.</p> <p>- Truyền thông nâng cao nhận thức xã hội và lan tỏa hoạt động của nhiệm vụ; Kết nối hoạt động và kết quả của nhiệm vụ với Techfest quốc gia.</p> <p>- Có phương án đánh giá tác động, hiệu quả triển khai của nhiệm vụ đối với kinh tế, xã hội, môi trường.</p> <p>- Tự đề xuất các chỉ tiêu (KPI), phương thức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thuyết minh một cách sáng tạo, khả thi và hiệu quả</p>	<p>- Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ, trong đó có các nội dung:</p> <p>+ Tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ;</p> <p>+ Phân tích mô hình tổ chức triển khai nhiệm vụ, khó khăn, thuận lợi vướng mắc và đề xuất, kiến nghị;</p> <p>+ Minh chứng đáp ứng các chỉ tiêu (KPI) đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ;</p> <p>+ Đánh giá hiệu quả thực hiện nhiệm vụ theo KPI do tổ chức đặt ra;</p> <p>+ Đánh giá tác động tiếp nối sau khi kết thúc nhiệm vụ (đối với hệ sinh thái, đối tượng thụ hưởng, kinh tế, xã hội, môi trường, ...);</p>	<p>Lựa chọn tổ chức độc lập hoặc liên danh để triển khai loại hình dự án này.</p>

TT	Tên nhiệm vụ	Mục tiêu	Yêu cầu đối với tổ chức chủ trì	Yêu cầu nội dung nhiệm vụ	Yêu cầu kết quả cần đạt	Phương thức tổ chức thực hiện
				(tham khảo những tiêu chí dưới đây) ¹⁹ .	<ul style="list-style-type: none"> + Đề xuất phương án phát triển tiếp theo sau khi nhiệm vụ kết thúc. - Danh sách đối tượng thụ hưởng (thông tin liên hệ, tên tổ chức/đơn vị/nhóm startup và lĩnh vực hoạt động) từ hoạt động của nhiệm vụ. 	
11	Hỗ trợ hoạt động chuỗi các sự kiện thúc đẩy ĐMST mở cấp địa phương, vùng, quốc gia, quốc tế.	- Phát triển và nhân rộng tư duy, mô hình đổi mới sáng tạo mở, kết nối, tìm kiếm các giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giải quyết các vấn đề, thách thức của chính quyền, của doanh nghiệp hoặc của xã hội.	<ul style="list-style-type: none"> - Ưu tiên liên danh thực hiện nhiệm vụ nhằm thúc đẩy hợp tác liên ngành và quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực mới, ngành nghề mới, thị trường mới. - Có năng lực kết nối các tổ chức, cá nhân có khả năng giải quyết thách thức của doanh nghiệp, chính quyền, xã hội. 	<ul style="list-style-type: none"> - Đề xuất, tổ chức triển khai chuỗi hoạt động thúc đẩy ĐMST, bao gồm nhưng không giới hạn: (i) Nâng cao nhận thức về ĐMST; (ii) Kết nối các chủ thể trong hệ sinh thái cùng phối hợp trong tổ chức hoạt động; (iii) vinh danh, lan tỏa mô hình điển hình cho ĐMST mở. - Truyền thông nâng cao nhận thức xã hội và lan tỏa hoạt động của nhiệm vụ; Kết 	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ, trong đó có các nội dung: <ul style="list-style-type: none"> + Tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ; + Phân tích mô hình tổ chức triển khai nhiệm vụ, khó khăn, thuận lợi vướng mắc và đề xuất, kiến nghị. 	Lựa chọn tổ chức độc lập hoặc liên danh để triển khai loại hình dự án này.

¹⁹ KPI cần đề xuất một số tiêu chí cụ thể liên quan tới hoạt động và hiệu quả của nhiệm vụ, ví dụ như: Số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST tham gia sự kiện, số lượng kết nối, vốn đầu tư cam kết, số lượng MOU hợp tác giữa các đối tác, v.v....

TT	Tên nhiệm vụ	Mục tiêu	Yêu cầu đối với tổ chức chủ trì	Yêu cầu nội dung nhiệm vụ	Yêu cầu kết quả cần đạt	Phương thức tổ chức thực hiện
		<p>- Khai thác hiệu quả các nguồn lực sẵn có, gia tăng khả năng tiếp cận thị trường của các doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST, ưu tiên đối với các nước khu vực ASEAN, nước có nguồn lực, thị trường tiềm năng cho khởi nghiệp ĐMST Việt Nam.</p>	<p>- Có chuyên gia hỗ trợ đặt đề bài, thách thức để công bố tìm giải pháp đổi mới sáng tạo từ cộng đồng.</p>	<p>nổi hoạt động và kết quả của nhiệm vụ với các nền tảng đổi mới sáng tạo mở.</p> <p>- Có phương án đánh giá tác động, hiệu quả triển khai của nhiệm vụ đối với kinh tế, xã hội, môi trường.</p> <p>- Tự đề xuất các chỉ tiêu (KPI), phương thức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thuyết minh một cách sáng tạo, khả thi và hiệu quả (tham khảo những tiêu chí dưới đây)²⁰.</p>	<p>+ Minh chứng đáp ứng các chỉ tiêu (KPI) đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.</p> <p>+ Đánh giá hiệu quả thực hiện nhiệm vụ theo KPI do tổ chức đặt ra.</p> <p>+ Đánh giá tác động tiếp nối sau khi kết thúc nhiệm vụ (đối với hệ sinh thái, đối tượng thụ hưởng, kinh tế, xã hội, môi trường, ...);</p> <p>+ Đề xuất phương án phát triển tiếp theo sau khi nhiệm vụ kết thúc.</p> <p>- Danh sách đối tượng thụ hưởng (thông tin liên hệ, tên tổ chức/đơn vị/nhóm startup và lĩnh vực hoạt động) từ hoạt động của nhiệm vụ.</p>	
V	<p><i>Nhóm nhiệm vụ hỗ trợ hoạt động của một số tổ chức wom tạo, tổ chức thúc đẩy kinh doanh, tổ chức cung cấp thiết bị dùng chung theo quy định tại điểm a khoản 2, điểm c khoản 5, điểm a khoản 6 Mục III Điều 1 Quyết định số 844/QĐ - TTg</i></p>					

²⁰ KPI cần đề xuất một số tiêu chí cụ thể liên quan tới hoạt động và hiệu quả của nhiệm vụ, ví dụ như: Số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST tham gia sự kiện, số lượng kết nối, vốn đầu tư cam kết, số lượng MOU hợp tác giữa các đối tác, v.v....

TT	Tên nhiệm vụ	Mục tiêu	Yêu cầu đối với tổ chức chủ trì	Yêu cầu nội dung nhiệm vụ	Yêu cầu kết quả cần đạt	Phương thức tổ chức thực hiện
12	Hỗ trợ hoạt động ươm tạo, tăng tốc, tiếp cận thị trường cho các sản phẩm, dịch vụ, mô hình công nghệ có tiềm năng thương mại hóa từ khu vực viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp (Spin-off)	<p>- Thúc đẩy hình thành và phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST trên cơ sở khai thác, thương mại hóa các tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh có tiềm năng từ khu vực trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, ưu tiên đối với các Đại học Quốc gia tại Việt Nam²¹.</p> <p>- Phát triển và nâng cao mức độ sẵn sàng về mặt công nghệ và thị trường của hệ sinh thái khởi</p>	<p>- Có năng lực, kinh nghiệm vận hành các chương trình ươm tạo, thúc đẩy kinh doanh, có khả năng huy động đối tác trong nước, nước ngoài để triển khai nhiệm vụ.</p> <p>- Có khảo sát, đánh giá sơ bộ về thực trạng (baseline research) và phát hiện các điểm tồn tại, thách thức cần giải quyết làm cơ sở đề xuất cho thuyết minh.</p> <p>- Có năng lực kết nối, hợp tác với trường đại</p>	<p>- Đề xuất mô hình, tổ chức triển khai chuỗi hoạt động nhằm ươm tạo, tăng tốc hoặc phát triển thị trường cho các sản phẩm, dịch vụ, mô hình công nghệ có tiềm năng thương mại hóa từ khu vực viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp.</p> <p>- Truyền thông nâng cao nhận thức xã hội và lan tỏa hoạt động của nhiệm vụ;</p> <p>- Có phương án đánh giá tác động, hiệu quả triển khai của nhiệm vụ đối với kinh tế, xã hội, môi trường.</p> <p>- Tự đề xuất các chỉ tiêu (KPI), phương thức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thuyết minh một cách</p>	<p>- Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ, trong đó có các nội dung:</p> <p>+ Tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ;</p> <p>+ Phân tích mô hình tổ chức triển khai nhiệm vụ, khó khăn, thuận lợi vướng mắc và đề xuất, kiến nghị.</p> <p>+ Minh chứng đáp ứng các chỉ tiêu (KPI) đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ;</p> <p>+ Đánh giá hiệu quả thực hiện nhiệm vụ theo KPI do tổ chức đặt ra;</p> <p>+ Đánh giá tác động tiếp nối sau khi kết thúc nhiệm vụ (đối với hệ</p>	Lựa chọn tổ chức độc lập hoặc liên danh để triển khai loại hình dự án này.

²¹ Căn cứ theo nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 529/QĐ-BKHCN ngày 28/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Chương trình hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/NQ-CP ngày 08/02/2023 của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

TT	Tên nhiệm vụ	Mục tiêu	Yêu cầu đối với tổ chức chủ trì	Yêu cầu nội dung nhiệm vụ	Yêu cầu kết quả cần đạt	Phương thức tổ chức thực hiện
		ngành ĐMST quốc gia.	học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước.	sáng tạo, khả thi và hiệu quả (tham khảo những tiêu chí dưới đây) ²² .	sinh thái, đối tượng thụ hưởng, kinh tế, xã hội, môi trường, ...); + Đề xuất phương án phát triển tiếp theo sau khi nhiệm vụ kết thúc. - Danh sách đối tượng thụ hưởng (thông tin liên hệ, tên tổ chức/đơn vị/nhóm startup và lĩnh vực hoạt động) từ hoạt động của nhiệm vụ.	
13	Hỗ trợ hoạt động ươm tạo, tăng tốc, tiếp cận thị trường, kết nối và hỗ trợ thúc đẩy hợp tác với các doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST từ các địa phương,	- Thúc đẩy tương tác giữa các hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST địa phương với nhau hoặc hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST Việt Nam và quốc tế. - Phát triển thị trường, đẩy nhanh tốc độ gia nhập thị	- Có năng lực, kinh nghiệm vận hành các chương trình ươm tạo, thúc đẩy kinh doanh hoặc phát triển thị trường, ưu tiên có khả năng huy động đối tác trong nước, nước ngoài để cùng triển khai nhiệm vụ.	- Đề xuất mô hình, tổ chức triển khai chuỗi hoạt động nhằm phát triển thị trường cho các sản phẩm, dịch vụ, mô hình của doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST Việt Nam ra nước ngoài hoặc ngược lại, đóng góp vào việc mở rộng thị trường, tăng trưởng doanh thu hoặc hình	- Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ, trong đó có các nội dung: + Tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ; + Phân tích mô hình tổ chức triển khai nhiệm vụ, khó khăn, thuận lợi vướng mắc và đề xuất, kiến nghị;	

²² KPI cần đề xuất một số tiêu chí cụ thể liên quan tới hoạt động và hiệu quả của nhiệm vụ, ví dụ như: Số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST tham gia sự kiện, số lượng kết nối, vốn đầu tư cam kết, số lượng MOU hợp tác giữa các đối tác, v.v....

TT	Tên nhiệm vụ	Mục tiêu	Yêu cầu đối với tổ chức chủ trì	Yêu cầu nội dung nhiệm vụ	Yêu cầu kết quả cần đạt	Phương thức tổ chức thực hiện
	vùng, lãnh thổ khác nhau. (Soft – landing program)	trường của các doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST trong nước ra nước ngoài và ngược lại, ưu tiên đối với các nước khu vực ASEAN, nước có nguồn lực, thị trường tiềm năng cho khởi nghiệp ĐMST Việt Nam.	- Có khảo sát, đánh giá sơ bộ về thực trạng (baseline research) và phát hiện các điểm tồn tại, thách thức cần giải quyết làm cơ sở đề xuất cho thuyết minh.	<p>thành các liên doanh (joint-venture).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Truyền thông nâng cao nhận thức xã hội và lan tỏa hoạt động của nhiệm vụ; - Có phương án đánh giá tác động, hiệu quả triển khai của nhiệm vụ đối với kinh tế, xã hội, môi trường. - Tự đề xuất các chỉ tiêu (KPI), phương thức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thuyết minh một cách sáng tạo, khả thi và hiệu quả (tham khảo những tiêu chí dưới đây)²³. 	<ul style="list-style-type: none"> + Đánh giá hiệu quả thực hiện nhiệm vụ theo KPI do tổ chức đặt ra; + Minh chứng đáp ứng các chỉ tiêu (KPI) đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ; + Đánh giá tác động tiếp nối sau khi kết thúc nhiệm vụ (đối với hệ sinh thái, đối tượng thụ hưởng, kinh tế, xã hội, môi trường, ...); + Đề xuất phương án phát triển tiếp theo sau khi nhiệm vụ kết thúc. - Danh sách đối tượng thụ hưởng (thông tin liên hệ, tên tổ chức/đơn vị/nhóm startup và lĩnh vực hoạt động) từ hoạt động của nhiệm vụ. 	

²³ KPI cần đề xuất một số tiêu chí cụ thể liên quan tới hoạt động và hiệu quả của nhiệm vụ, ví dụ như: Số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST được hỗ trợ, tỷ lệ tham gia vào các chương trình hợp tác của nước ngoài, chỉ số phát triển thị trường liên quan tới doanh thu, doanh số, chi nhánh, v.v....

TT	Tên nhiệm vụ	Mục tiêu	Yêu cầu đối với tổ chức chủ trì	Yêu cầu nội dung nhiệm vụ	Yêu cầu kết quả cần đạt	Phương thức tổ chức thực hiện
14	Hỗ trợ hoạt động chuyển đổi mô hình hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo định hướng phát triển của doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST (chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, mô hình kinh doanh mới, định vị lại thị trường, tái cơ cấu,...) (Scale-up program/ Re-acceleration program/ SME innovation)	- Thúc đẩy doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) truyền thống ứng dụng khoa học công nghệ theo hướng đổi mới sáng tạo, gia tăng giá trị cho sản phẩm, dịch vụ và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam, ưu tiên một số lĩnh vực như: cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông sản ²⁴ ; kinh tế số, đặc biệt là kinh tế số nền tảng và kinh doanh trực	- Có năng lực, kinh nghiệm vận hành các chương trình ươm tạo, thúc đẩy kinh doanh hoặc phát triển thị trường, ưu tiên có khả năng huy động đối tác trong nước, nước ngoài để cùng triển khai nhiệm vụ. - Có khảo sát, đánh giá sơ bộ về thực trạng (baseline research) và phát hiện các điểm tồn tại, thách thức cần giải quyết làm cơ sở đề xuất cho thuyết minh. - Có kết nối với các quỹ đầu tư, nhà đầu tư, đối tác tham gia	- Đề xuất mô hình, tổ chức triển khai chuỗi hoạt động nhằm gia tăng giá trị cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, ưu tiên trong việc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, mô hình kinh doanh mới, định vị lại thị trường, tái cơ cấu, ... - Truyền thông nâng cao nhận thức xã hội và lan tỏa hoạt động của nhiệm vụ; - Có phương án đánh giá tác động, hiệu quả triển khai của nhiệm vụ đối với kinh tế, xã hội, môi trường. - Tự đề xuất các chỉ tiêu (KPI), phương thức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thuyết minh một cách sáng tạo, khả thi và hiệu quả	- Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ, trong đó có các nội dung: + Tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ; + Phân tích mô hình tổ chức triển khai nhiệm vụ, khó khăn, thuận lợi vướng mắc và đề xuất, kiến nghị; + Minh chứng đáp ứng các chỉ tiêu (KPI) đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ; + Đánh giá hiệu quả thực hiện nhiệm vụ theo KPI do tổ chức đặt ra; + Đánh giá tác động tiếp nối sau khi kết thúc nhiệm vụ (đối với hệ sinh thái, đối tượng thụ hưởng, kinh tế, xã hội, môi trường, ...);	Lựa chọn tổ chức độc lập hoặc liên danh để triển khai loại hình dự án này.

²⁴ Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 858/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 20/7/2022 về việc phê duyệt Chiến lược phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản đến năm 2030.

TT	Tên nhiệm vụ	Mục tiêu	Yêu cầu đối với tổ chức chủ trì	Yêu cầu nội dung nhiệm vụ	Yêu cầu kết quả cần đạt	Phương thức tổ chức thực hiện
		tuyên ²⁵ ; trí tuệ nhân tạo ²⁶ . - Góp phần tái cơ cấu hệ thống doanh nghiệp Việt Nam theo hướng đổi mới sáng tạo, đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội, môi trường.	cùng triển khai hoạt động của nhiệm vụ.	(tham khảo những tiêu chí dưới đây) ²⁷ .	+ Đề xuất phương án phát triển tiếp theo sau khi nhiệm vụ kết thúc. - Danh sách đối tượng thụ hưởng (thông tin liên hệ, tên tổ chức/đơn vị/nhóm startup và lĩnh vực hoạt động) từ hoạt động của nhiệm vụ.	
15	Hỗ trợ hoạt động, tối ưu hóa việc tổ chức khai thác dịch vụ, cơ sở, thiết bị dùng chung cho các doanh nghiệp khởi nghiệp	- Tối ưu hóa các nguồn lực hiện có trong hệ sinh thái cho khởi nghiệp ĐMST. - Thúc đẩy khu vực dịch vụ chuyên	- Ưu tiên hỗ trợ các đơn vị đang có sẵn cơ sở hạ tầng, cơ sở dữ liệu để tăng tính hiệu quả sử dụng tài sản hoặc thiết bị dùng chung (nhằm giảm giá, tăng đối tượng sử	- Đề xuất, thiết kế và triển khai các gói dịch vụ nhằm khai thác, tối ưu hóa các nguồn lực hiện có cho doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST. - Kết nối các doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST, các đơn	- Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ, trong đó có các nội dung: + Tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ; + Phân tích mô hình tổ chức triển khai nhiệm vụ, khó khăn, thuận	Lựa chọn tổ chức độc lập hoặc liên danh để triển khai loại hình dự án này.

²⁵ Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1438/QĐ-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 08/8/2022 ban hành Kế hoạch của Bộ KH&CN triển khai “Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

²⁶ Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1678/QĐ-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 23/6/2021 ban hành Kế hoạch triển khai “Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030”.

²⁷ KPI cần đề xuất một số tiêu chí cụ thể liên quan tới hoạt động và hiệu quả của nhiệm vụ, ví dụ như: Số lượng doanh nghiệp được hỗ trợ, tỷ lệ/số lượng gia tăng về chỉ số phát triển doanh nghiệp như vốn, tài chính, thị trường, khách hàng, giá trị sản phẩm, v.v....

TT	Tên nhiệm vụ	Mục tiêu	Yêu cầu đối với tổ chức chủ trì	Yêu cầu nội dung nhiệm vụ	Yêu cầu kết quả cần đạt	Phương thức tổ chức thực hiện
	ĐMST và liên kết đối tác cho các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST.	nghiệp cho khởi nghiệp ĐMST. - Thúc đẩy liên kết hợp tác trong cung cấp dịch vụ cho khởi nghiệp ĐMST.	dụng, mở rộng quy mô); giảm chi phí mua mới hoặc tạo lập đơn vị cung cấp dịch vụ mới. - Ưu tiên các đơn vị có nguồn hỗ trợ từ quốc tế, doanh nghiệp, tập đoàn (hỗ trợ gói dịch vụ dùng chung cung cấp cho cộng đồng,..).	vị cung cấp dịch vụ tham gia các Mạng lưới do Bộ KH&CN chịu trách nhiệm phát triển. - Truyền thông nâng cao nhận thức xã hội và lan tỏa hoạt động của nhiệm vụ; - Có phương án đánh giá tác động, hiệu quả triển khai của nhiệm vụ đối với kinh tế, xã hội, môi trường. - Tự đề xuất các chỉ tiêu (KPI), phương thức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thuyết minh một cách sáng tạo, khả thi và hiệu quả (tham khảo những tiêu chí dưới đây) ²⁸ .	lợi vướng mắc và đề xuất, kiến nghị; + Minh chứng đáp ứng các chỉ tiêu (KPI) đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ; + Đánh giá hiệu quả thực hiện nhiệm vụ theo KPI do tổ chức đặt ra; + Đánh giá tác động tiếp nối sau khi kết thúc nhiệm vụ (đối với hệ sinh thái, đối tượng thụ hưởng, kinh tế, xã hội, môi trường, ...); + Đề xuất phương án phát triển tiếp theo sau khi nhiệm vụ kết thúc. - Danh sách đối tượng thụ hưởng (thông tin liên hệ, tên tổ chức/đơn vị/nhóm startup và lĩnh vực hoạt động) từ hoạt động của nhiệm vụ.	

²⁸ KPI cần đề xuất một số tiêu chí cụ thể liên quan tới hoạt động và hiệu quả của nhiệm vụ, ví dụ như: Số lượng doanh nghiệp được hỗ trợ, tỷ lệ/số lượng gia tăng về chỉ số phát triển doanh nghiệp như vốn, tài chính, thị trường, khách hàng, giá trị sản phẩm, v.v....

